



ข่าวประชาสัมพันธ์

เวอร์จิน แอ็คทีฟ เปิดฟิตเนสคลับสาขาใหม่ที่สยาม ดิสคัฟเวอร์รี ภายใต้แผนขยายธุรกิจในประเทศไทย ตั้งเป้าเปิด 20 สาขา ภายใน 6 ปี พร้อมเปิดโลกทัศน์ต่อยุ่ภาพลักษณ์ใหม่

ประเทศไทย - เวอร์จิน แอ็คทีฟ หนึ่งในผู้นำด้านสุขภาพและฟิตเนสของโลก เปิดสาขาใหม่ที่สยาม ดิสคัฟเวอร์รี วันนี้ เพื่อนำเสนอประสบการณ์และบริการรูปแบบใหม่ พร้อมอุปกรณ์ครบครันที่ไม่มีที่ไหนในโลกนำเสนอได้ครบในที่เดียว

เวอร์จิน แอ็คทีฟคลับที่สยาม ดิสคัฟเวอร์รี เป็นคลับที่ 4 ที่เวอร์จิน แอ็คทีฟเปิดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งใน 20 คลับที่เวอร์จิน แอ็คทีฟ วางแผนเปิดใหม่ในประเทศไทย ตามแผนลงทุนจำนวน 5.2 พันล้านบาท และสร้างงาน 1,500 ตำแหน่ง ภายในเวลา 6 ปี ภายใต้แผนขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต่อยุ่ภาพลักษณ์เป็นหนึ่งในธุรกิจนี้ เวอร์จิน แอ็คทีฟ ยังมีแผนลงทุน 2.6 พันล้านบาทในสิงคโปร์

แมทธิว บัคนาลล์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ก่อตั้งเวอร์จิน แอ็คทีฟ กล่าวว่า "ความสำเร็จของทั้งสามคลับที่เปิดมาก่อนนี้แสดงให้เห็นว่า เราได้นำเสนอคลับฟิตเนสเพื่อสุขภาพที่ล้ำสมัยในประเทศไทย สิ่งนี้เป็นรากฐานที่สำคัญของแผนการเปิดคลับใหม่ ๆ ที่นี้และที่อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้เราได้วางแผนเปิดคลับใหม่อีก 6 สาขาในปีพ.ศ. 2560

"ธุรกิจฟิตเนสและสุขภาพทั่วโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สถานฟิตเนสหลาย ๆ แห่งในเอเชียให้บริการที่ล้ำสมัย และมุ่งให้เป็นที่ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว เราเชื่อว่าคลับล้ำสมัยของเราเช่นที่สยาม ดิสคัฟเวอร์รี จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจนี้ เราจะนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจและพึงพอใจ พร้อม ๆ กับแผนขยายสาขาระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้นอีก"

สามสาขาแรกของเวอร์จิน แอ็คทีฟ ในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ที่ดิเอ็มควอเทียร์ ซอปปิง คอมเพล็กซ์ และที่เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต สำหรับสาขาที่ 4 ที่ สยาม ดิสคัฟเวอร์รี จะนำเสนอบริการฟิตเนสและไลฟ์สไตล์ที่ก้าวล้ำขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ด้วยพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร คลับที่สยาม ดิสคัฟเวอร์รีจะเป็นคลับที่บริการเฉพาะสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย และมีการตกแต่งล้ำสมัยที่ยังไม่มีที่ไหนในโลก การตกแต่งทำตามคอนเซ็ปต์ของสยาม ดิสคัฟเวอร์รีที่ต้องการให้ประสบการณ์ใหม่ในการ

จับจ่าย โดยจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ที่คลับแห่งนี้ยังมีครูฝึกสอนส่วนตัวที่เก่งที่สุดในประเทศมาให้คำแนะนำ พร้อมทั้งห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ล้ำสมัยมากมาย

เพื่อเป็นการมอบประสบการณ์การออกกำลังกายที่น่าพึงใจ เวอร์จิน แอ็คทีฟ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สถานที่ และโปรแกรมการออกกำลังกายมากมาย เช่น

- สระว่ายน้ำดีไซน์ใหม่ล่าสุดในสไตล์สปาจากอิตาลี - ที่รวมสระว่ายน้ำในห้องปรับอากาศยาว 20 เมตร สระสำหรับการบำบัดด้วยน้ำ ห้องอาบน้ำด้วยฝักบัวแบบใหม่ ห้องบำบัดด้วยน้ำแข็ง ห้องสำหรับสูดกลิ่นเกลือจากเทือกเขาหิมาลัย และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ตกแต่งอย่างสวยงาม มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกชำระร่างกายและบำรุงผิวจากแบรนด์ ปัญญาปุรีและ ล็อคเกอร์ที่ใช้ระบบ RFID
- พื้นที่ว่างสำหรับการพักผ่อน พบปะ และ พูดคุยธุรกิจ - เลานจ์ที่กว้างขวาง มีบริการ อาหาร เพื่อสุขภาพและ WiFi ฟรี พร้อมจุดบริการคอมพิวเตอร์ ห้องเล็ก ๆ สำหรับการเจรจาธุรกิจ และ ที่นอนพัก
- บริการล้ำสมัย - ที่นี่จะมีหน้าผาจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และห้อง Altitude แห่งที่สองในประเทศไทยให้ประสบการณ์การออกกำลังกายในที่สูงกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล อันเป็นระดับที่สูงกว่าดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศไทยที่มีความสูงกว่า 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่นี่ยังมีห้องออกกำลังกายที่เน้นประสาทสัมผัสหลากหลายสำหรับร่างกายและจิตใจที่สมาชิกสามารถทำโยคะร้อนในอุณหภูมิที่เทียบได้กับทะเลทรายซาฮารา เรายังมีโซน "เดอะ กริด (The Grid)" สำหรับการออกกำลังกายเฉพาะส่วน และห้องซกมวยที่เป็นที่กล่าวขวัญถึง
- ประสบการณ์ในการจับจ่าย - เพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์จาก อันเดอร์ อาร์เมอร์ (Under Armour) และเสื้อผ้าจากอีกหลายแบรนด์
- อุปกรณ์ยิมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Technogym - อุปกรณ์รุ่น Artis, Skillmill, PowerPlate และ Woodway Curve

เวอร์จิน แอ็คทีฟยังมีแผนเปิดคลับใหม่ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ จะมีสถานที่ออกกำลังกายสำหรับเด็กโดยเฉพาะแห่งแรกในเอเชีย พร้อมทั้งกิจกรรมมากมายสำหรับเด็ก รวมทั้งคลาสสอนว่ายน้ำแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย

บัคنالล์ เชื่อว่าคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แตกต่างจากที่อื่นนี้จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจฟิตเนสในภูมิภาคนี้และดึงดูดลูกค้าที่ต้องการอะไรที่มากกว่าการออกกำลังกาย "แบรนด์ของเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้เราได้เปรียบในการให้บริการในพื้นที่หลัก ๆ ลูกค้าของเราคาดหวังบริการที่แตกต่าง และต้องการให้เราเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนั้น"

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟใช้โอกาสที่เปิดคลับที่สยาม ดิสคัฟเวอร์ีในการเปิดตัวโลโก้บริษัทใหม่ที่นำเสนอตัวตนของแบรนด์ โดยจะมีการใช้โลโก้ใหม่พร้อมกับการเปิดคลับใหม่ในเมืองใหญ่ทั่วโลกทั้งที่ในกรุงเทพลอนดอน ลิงคอล์น เคปทาวน์ และมิลาน

เซอร์ริชาร์ด แบรินสัน ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้น กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "เวอร์จิ้นมุ่งหวังสร้างความท้าทายในวิธีการทำธุรกิจอยู่เสมอ ด้วยคลับใหม่และโลโก้ใหม่ เราหวังว่าจะสามารถทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สมาชิกของเราไม่สามารถอดใจได้"

"เวอร์จิ้น แอ็คทีฟเป็นสมาชิกของครอบครัวเวอร์จิ้นที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานและทำให้เราภาคภูมิใจ ปัจจุบันเวอร์จิ้นแอ็คทีฟเป็นแบรนด์สถานออกกำลังกายที่โด่งดังไปทั่วโลก ดึงดูดสมาชิกที่แสวงหาประสบการณ์ที่ดีที่สุด และมีพนักงานที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถมอบประสบการณ์และการบริการระดับดีเยี่ยมได้ ผมภูมิใจมากกับทีมงานที่ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความจริง"

ทิม คาร์เตอร์ ผู้อำนวยการด้านแบรนด์ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กล่าวว่า "ตั้งแต่เราเปิดคลับแห่งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2542 เราก็เป็นผู้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทั่วโลก แบรินสันเท่านั้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้"

"ด้วยความตระหนักในเรื่องนี้ เราจึงมุ่งที่จะปฏิบัติแบรนด์ของเราและเพิ่มมาตรฐานของเวอร์จิ้นแอ็คทีฟที่เป็นหัวใจการบริการของเรา ในอีกไม่นานภาพลักษณ์ใหม่ของเราจะขยายไปสู่พื้นที่ใหม่ ๆ และในพื้นที่ที่เราให้บริการอยู่ตอนนี้ นี่คือการก้าวต่อไปของเราในการขยายธุรกิจ ด้วยการนำเสนอบริการที่จะสร้างความประหลาดใจให้ทุกคน

"กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นแหล่งรวมบริการฟิตเนสคลับที่แปลกใหม่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเราในการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้" คาร์เตอร์ กล่าว

#####

เกี่ยวกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2542 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้นที่ก่อตั้งโดย เซอร์ริชาร์ด แบรินสัน ปัจจุบันเวอร์จิ้น แอ็คทีฟเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จาก 240 คลับที่ตั้งอยู่ในสิบประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และลิงคอล์น) เป้าหมายของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คือทำให้คนไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของการออกกำลังกายได้ ด้วยบริการชั้นนำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กรุณาติดต่อเราได้ที่ www.virginactive.co.th หรือ facebook.com/virginactivethailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟกซ์ 02 252 5698

ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969

วสินี ช่องจรีต 086 559 9198

กัณทิมา วรรณรัตน์ 087 337 7788

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ

อเล็กซ์ เฉิน

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

alex.chen@virginactive.com.sg

+65 9828 7657